

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประเทศไทยตามแผน Miyazawa

วันนี้ (16 ธันวาคม 2541) นายศุภรัตน์ ควัดมน์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังแถลงว่า ตามที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศให้ความช่วยเหลือภายใต้ New Miyazawa Initiative หรือแผน Miyazawa วงเงิน 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับประเทศที่ประสบวิกฤติทางการเงินในเอเชีย 5 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการสร้างเสถียรภาพของตลาดการเงินระหว่างประเทศ

กระทรวงการคลังขอแถลงให้ทราบโดยทั่วกันว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้แจ้งผลการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยภายใต้แผน Miyazawa เป็นงวดแรกสรุปได้ ดังนี้

1. รัฐบาลญี่ปุ่นโดยกระทรวงการคลังได้ตกลงจะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป็นเงิน 1,850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย
 - (1) เงินกู้จากธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าแห่งญี่ปุ่น หรือ JEXIM Bank วงเงิน 1,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเงินกู้ Two Step Loan วงเงิน 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการเงิน วงเงิน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยโครงการหลังจะเป็นเงินกู้ในรูปแบบ Co-Financing กับธนาคารโลก
 - (2) เงินกู้จากกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น หรือ OECF วงเงิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเงินกู้เพื่อกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มเติม สำหรับปีงบประมาณ 2542 วงเงิน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเกษตร วงเงิน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยโครงการหลังจะเป็นเงินกู้ในรูปแบบ Co-Financing กับธนาคารพัฒนาเอเชีย

2. นอกจากวงเงินกู้ตามข้อ 1. แล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นโดยกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (Ministry of International Trade and Industry : MITI) ได้ตกลงให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในการสนับสนุนการค้าประกันเงินกู้ในรูปแบบ Trade Insurance Facility ในวงเงิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

3. การให้ความช่วยเหลือที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศในครั้งนี้ จะเป็นการให้ความช่วยเหลือในส่วนเร่งด่วนรอบแรก และรัฐบาลญี่ปุ่นจะประกาศให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ประเทศไทยในโครงการต่าง ๆ ตามความจำเป็นต่อไปเป็นลำดับ

การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการให้เงินกู้ตามมาตรการสนับสนุนระยะปานกลาง และระยะยาว (Medium/lo/Long Term Support) ภายใต้แผน Miyazawa ซึ่งมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ตามแผนดังกล่าว ยังมีมาตรการสนับสนุนระยะสั้น (Short Term Support) วงเงิน 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับประเทศที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนระยะสั้นเพื่อการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากมีปัญหาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นจะประกาศให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ร้องขอตามความจำเป็นต่อไป